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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๘2

วันศุกรท่ี ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย4
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ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย  ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. นายถนอม  อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๔. ศาสตราจารยฐาปนา  บุญหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๕. คุณหญิงณัษฐนนท  ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๖. รองศาสตราจารยทองหลอ  วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. รองศาสตราจารยธีรยุทธ  สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. พลอากาศเอก นพพร  จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

๑๐. ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายไพรัช  อรรถกามานนท ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๑๒. รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๑๓. อาจารยศุภลักษณ  ใจเรือง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ/กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์  จักรกรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๖. อาจารยมณฑล  จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๗. รองศาสตราจารยสุพจน  แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๘. อาจารยชินะทัตร  นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๙. รองศาสตราจารยทิวัตถ  มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๐. อาจารยนภพร  เชื้อขํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๑. รองศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๒. อาจารยจุไร  วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบด/ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูลาประชุม
๑. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ  เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ



๒

๒. หมอมราชวงศโอภาศ  กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง รองอธิการบดี
๒. ผูชวยศาสตราจารยธรีะศักดิ์  อาภาวัฒนาสกุล รองอธิการบดี
๓. รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค รองอธิการบดี
๔. ผูชวยศาสตราจารยโองการ  วณิชาชีวะ ผูชวยอธิการบดี/ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ

การศึกษา
๕. ผูชวยศาสตราจารยเดช  บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๖. อาจารยชินวงศ  ศรีงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๗. อาจารยประวิทย  ขาวปลื้ม ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๘. อาจารยธงชัย  ทองอยู ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. อาจารยณัฐพล  ชุมวรฐายี ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๑๐. อาจารยกัญณภัทร  นธิิศวราภากุล รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
๑๑. อาจารยเบญจวรรณ  ศรีมารุต รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
๑๒. นางอัญชลี อติแพทย ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย
๑๓. อาจารยสมคิด  สุทธิ์ธารธวัช รองคณบดีผายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
๑๔. อาจารยพานิช  บัวสําอางค หัวหนางานวิเทศสัมพันธ
๑๕. นายสมชาย ทองพันธอยู ผูอํานวยการกองกลาง รักษาราชการแทนผู อํานวยการ

สํานักงานอธิการบดี
๑๖. นางสาวชัชมน  ประดิษฐการ ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
๑๗. อาจารยสิทธิพงศ  พรอุดมทรัพย กรรมการประจําหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชั่น

และมัลติมีเดีย
๑๘. นางสาวพิมพร  ขาวเอ่ียม นักวิชาการศึกษา สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
๑๙. นางสาวสรอยทอง  เมณฑกูล นิติกร
๒๐. นางสาวฐิตภิรณ พงษประเสริฐ นิติกร
๒๑. นางสาววิลาสินี  สมอารยพงศ นิติกร
๒๒. ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๓. อาจารยกฤตพล  วังภูสิต ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๔. นางสาวสมจิตร  ดวงจันทร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
๒๕. นางลภัสรดา  นาคพริก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.2



๓

ระเบียบวาระการประชุม2

นายมีชัย  ฤชุพันธุ  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีกําหนด4

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ6

๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดี
อาจารยจุไร  วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยมหาวิทยาลัย8

มีบุคลากรสายวิชาการไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ นักศึกษาและบุคลากรสายวิชาการไดรับรางวัลเชิดชู
เกียรติจากหนวยงานภายนอก ดังนี้ ๑) ผูชวยศาสตราจารยวรนุช  แจงสวาง สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม10

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แตงตั้งตั้งแตวันท่ี ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒) ดร.กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ12

สังคมศาสตร ไดนําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Improvements in Thai Students’ Learning of English through
a Sequenced Model Course : A Case Study of English Communication for Thai Music Performing14

Arts and Thai Music Performance Management Courses ในการประชุมนานาชาติ  2015 International
Conference On Education and Psychology (ICEAP 2015) เม่ือวันท่ี ๔-๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ เมือง16

Nagoya ประเทศญี่ปุน และไดรับรางวัล Best Paper Award ๓) นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการฝกหัดครู “วงดอกปบ” ไดรับรางวัล18

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทปพาทยไมแข็ง ในการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ จัดโดยกองทัพเรือ มูลนิธิราชสกุลอาภากรใน20

พลเอกพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รวมกับบานดนตรีไทยศรีผอง เม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ ณ หอประชุมดุริยางคทหารเรือ กองดุริยางคทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ นักศึกษา ไดแก (๑) นายวีระภัทร22

ริ้วเหลือง (๒) นายเอกลักษณ  หอมชะเอม (๓) นายวิชาญ  สมพงษ (๔) นายอภิวิชญ  เผาฟู (๕) นางสาวรชยา
สายเพ็ชร (๖) นายธนาธิป  ปานเขายอย (๗) นายจิตรทิวัช  พลอยแดง (๘) นายธนบูรณ  ยิ้มเจริญ (๙) นางสาวพิมล24

นิจรัญ (๑๐) นายจิรศักดิ์  มูลทองชุน ผูฝกซอม ไดแก (๑) อาจารยประวิทย  ขาวปลื้ม (๒) ผูชวยศาสตราจารย
สายสุนีย  หะหวัง (๒) อาจารยณวัฒน  หลาวทอง (๔) อาจารยพิณทิพย  ขาวปลื้ม (๕) อาจารยโกเมศ  จงเจริญ และ26

(๖) นายพันธกานต  แสงออน ในการนี้ จึงเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตรแสดงความยินดีกับ
บุคคลดังกลาว28

จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวแสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารยวรนุช  แจงสวาง
ท่ีไดรับตําแหนงรองศาสตราจารย และอาจารยกัญณภัทร  นิธิศวราภากุล ท่ีไดรับรางวัลนําเสนอผลงานวิจัยดีเดน30

โดยขอใหพัฒนาความรูความสามารถ เพ่ือสรางชื่อเสียงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยยิ่งข้ึน และแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาและผูฝกซอมท่ีประสบความสําเร็จจากการประกวดดนตรีไทย โดยใชความสามารถของตนสรางความสําเร็จ32

และชื่อเสียงแกตนเองและมหาวิทยาลัย ขอใหทุกคนรวมกันธํารงรักษาและสรางชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยตอไป
มติท่ีประชุม รับทราบ34



๔

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๘2

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอย4

แลว จํานวน ๑๓ หนา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณารับรองรายงานการประชุม6

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแกไข ๒ แหง ดังนี้
๑) หนา ๓ บรรทัดท่ี ๓๘ ขอความวา “...ในสวนของสถาบันวิจัยและพัฒนา...” ปรับแกเปน “...เวน8

แตในกรณีของสถาบันวิจัยและพัฒนา...”
๒) หนา ๕ บรรทัดท่ี ๒๔ ขอความวา “...สวนมหาวิทยาลัยราชภัฏเคยใชรูปใหคณะตางๆ...” แกไข10

เปน “...สวนมหาวิทยาลัยราชภัฏเคยใชรูปแบบใหคณะตางๆ...”
12

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา
๓.๑ อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ รอบท่ี ๑14

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน นําเสนอรายชื่อและขอมูลผูสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ รอบท่ี ๑ เพ่ือขออนุมัติ16

ปริญญาบัตร ท้ังนี้ โดยผานการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ และนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้18

มติท่ีประชุม อนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ รอบท่ี ๑
จํานวน ๒๖๘ คน ดังนี้20

ระดับปริญญาเอก จํานวน ๓ คน
ระดับปริญญาโท จํานวน ๔๙ คน22

ระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๑๖ คน  จําแนกตามปริญญา  ดังนี้
- ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จํานวน ๑๓ คน24

- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวน ๑๐๙ คน
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จํานวน ๔๘ คน26

- ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.) จํานวน ๘ คน
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จํานวน ๑๕ คน28

- ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จํานวน ๒ คน
- ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จํานวน ๒๑ คน30

๓.๒ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการ32

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการรายงานขอมูลความวา ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ34
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พระนคร ไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสาย
วิชาการ จํานวน ๖ ราย ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียดดังเอกสารท่ีนําเสนอท่ีประชุมเปนวาระลับ2

มติท่ีประชุม ๑) อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย
จํานวน ๖ ราย ไดแก4

๑.๑) อาจารยพงศธร  กลอมสกุล  พนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  สาขาวิชาชีววิทยา แตงตั้งตั้งแตวันท่ี ๑๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖6

๑.๒) อาจารยอะเค้ือ  กุลประสูติดิลก  พนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  แตงตั้งตั้งแตวันท่ี ๑๓ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘8

๑.๓) อาจารยธนาวุฒิ  ขุนทอง  พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  แตงตั้งตั้งแตวันท่ี ๕ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗10

๑.๔) อาจารยชาญเวทย  อิงคเวทย  ขาราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แตงตั้งตั้งแตวันท่ี ๒๘ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗12

๑.๕) อาจารยศุภกิจ  สดสี  ขาราชการ  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร  แตงตั้งตั้งแตวันท่ี ๙ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘14

๑.๖) อาจารยอรุณรุง  ปภาพสิษฐ  ขาราชการ  สังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครู  สาขาวิชาวิจัย
และประเมินผลการศึกษา  แตงตั้งตั้งแตวันท่ี ๒ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘16

๒) มอบนโยบายในการนําเสนอเอกสารในการพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการฯ ตอสภา
มหาวิทยาลัยคราวตอไป ดังนี้18

๒.๑) ใหระบุรายละเอียดวา เหตุใดจึงอนุมัติแตงตั้งในวันนั้นๆ
๒.๒) ใหระบุเลขหนาในเอกสารท่ีนําเสนอมาดวย20

๓.๓ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ขอพื้นท่ีคืนเพื่อสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรมและอ่ืนๆ22

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี/กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร รายงานขอมูลความวา ดวยวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารไดมีหนังสือ24

แจงมหาวิทยาลัยขอพ้ืนท่ีคืนเพ่ือสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรมและอ่ืนๆ โดยกําหนดบริเวณท่ีตั้ง อาคาร ๙ และอาคาร
๑๘ และขอใหมหาวิทยาลัยสงวนพ้ืนท่ีไมกอสรางอาคารใดๆ เพ่ิมเติมในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีทางวัดขอคืนดังกลาว26

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงใหขอมูลเพ่ิมเติม28

วา มหาวิทยาลัยก็ไมเคยกอสรางอาคารท่ีติดรั้ววัดเพราะเปนขอตกลงระหวางวัดและมหาวิทยาลัยวาอาคารตองหาง
จากกําแพง ๗ เมตร เพราะทางวัดเกรงวาหากสรางอาคารสูง ผูท่ีอยูบนอาคารจะมองเห็นพระสงฆทํากิจสวนตัวอัน30

อาจเปนการไมสมควร นอกจากนีใ้นเขตท่ีดินริมกําแพงดังกลาวนั้น ขางใตเปนทอประปาหลักของชุมชนบางเขน ขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๑ เมตร มหาวิทยาลัยจึงไมสามารถดําเนินการสรางสิ่งกอสรางใดๆ ไดอยูแลว การท่ีวัดตองการนํา32

พ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวไปสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้นไมสามารถทําได เพราะหากจะกอสราง ตองยายทอประปา
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ท้ังหมด และในรั้วกําแพงวัดก็เปนท่ีบรรจุอัฐิของชาวบานในชุมชนบางเขน ขณะท่ีมหาวิทยาลัยก็ใชประโยชนทาง
การศึกษา จึงเรียนสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ท้ังนี้ พ้ืนท่ีนี้มีระยะเวลาตามสัญญาเชา ๓ ป จะหมดสัญญา ๓๐2

กันยายน ๒๕๕๙ และมหาวิทยาลัยจะไมทําสัญญาเชาพ้ืนท่ี ๑๖๐ กวาไร แตจะดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
กรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงท่ีวาควรทําสัญญาเชาพ้ืนท่ี ๑๓๐ กวาไร ซึ่งทางวัดอาจฟองรองเพราะเสียผลประโยชน4

นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอสังเกตวา นาประหลาดใจท่ี
วัดขอคืนพ้ืนท่ีนั้น เพราะในพ้ืนท่ีมีอาคารอยู ๒ อาคาร แลวมหาวิทยาลัยจะทําอยางไรกับพ้ืนท่ีและอาคารเหลานั้น6

พลอากาศเอก นพพร  จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะวา
สภามหาวิทยาลัยควรแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารายละเอียดและใหขอเสนอแนะในเรื่องนี้8

อาจารยศุภลักษณ  ใจเรือง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหนงใหขอสังเกตวา ใตพ้ืนท่ีนั้นมีทอประปาหลักอยูจึงไมสามารถกอสรางอาคารได แตก็สามารถท่ีจะสรางรั้วได วัด10

สามารถลอมรั้วเขามาในมหาวิทยาลัยไดถึงสวนท่ีเปนถนน
รองศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหความเห็นวา12

พ้ืนท่ีท่ีตั้งอาคาร ๒ อาคารนั้น มหาวิทยาลัยไดขออนุญาตวัดแลวในการดําเนินการกอสราง และไดใชงบประมาณใน
การกอสรางไปแลว ดังนั้น โดยหลักการไมนาจะขอคืนเชนนี้14

อาจารยมณฑล  จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารใหขอสังเกตวา
หนังสือของวัดพระศรีมหาธาตุฯ มีนัยท่ีจะตองคํานึงถึง ดังนี้ ๑) วัดอางวามหาวิทยาลัยละเมิดสัญญาท่ีทําไวในกรณี16

การรื้ออาคาร ๕๐ และ ๕๑ โดยอางเหตุวามหาวิทยาลัยไมไดขออนุญาตกอนทําการกอสรางถือเปนการผิดสัญญา วัด
จึงขอคืนพ้ืนท่ีบริเวณอาคาร ๕๐ และ ๕๑ เพ่ือใชสําหรับสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรม แตขนาดของพ้ืนท่ีบริเวณ18

อาคารดังกลาวไมสามารถสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรมไดอยูแลว จึงเปนเหตุใหวัดเปลี่ยนมาขอพ้ืนท่ีอาคาร ๙ และ
๑๘ ๒) การขอพ้ืนท่ีในบริเวณอาคาร ๙ และ ๑๘ นั้นไมสมเหตุสมผลท่ีวัดจะสรางอาคารอะไรได อาจจะมีวาระซอน20

เรนท่ีจะทําใหมหาวิทยาลัยทํางานลําบาก ๓) ในหนังสือท่ีวัดยื่นมานั้นเปนการระบุขอสงวนพ้ืนท่ี มิไดระบุวาใหรื้อ
อาคาร แตในอนาคตไมใหมหาวิทยาลัยทําอะไรในพ้ืนท่ีนี้ ซึ่งจะเปนปญหาตอไปได22

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา วัดคงไมใหเชาพ้ืนท่ีบริเวณนี้ คงมีปญหาแนนอนเม่ือตอสัญญา
มหาวิทยาลัยคงถูกฟองรอง ในเบื้องตนภายในมหาวิทยาลัยจะตองเขาใจตรงกันกอนวามหาวิทยาลัยกําลังเผชิญปญหา24

และควรตั้งคณะกรรมการศึกษาขอมูลเรื่องนี้ตามท่ีพลอากาศเอก นพพร  จันทวานิช เสนอแนะมา และใหทําความ
เขาใจกับประชาคมภายในมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้การใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการนั้นเปนการ26

ไมสมควร ควรแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจําเปนกรรมการเพ่ือชวยอธิการบดีในการเจรจาและจะไดรับรูรวมกัน สามารถท่ีจะผนึกกําลังได โดย28

กรรมการประกอบดวย อธิการบดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ อาจารยมณฑล  จันทรแจมใส รอง
ศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร และรองศาสตราจารยทิวัตถ  มณีโชติ30

รองศาสตราจารยธีรยุทธ  สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลวา อาคาร ๙ นั้น
เดิมเปนหอพักของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป และอาคาร ๑๘ นั้นไดสรางข้ึนเพ่ือรองรับจํานวนนักศึกษาท่ี32

เพ่ิมข้ึนจากแผนรับโดยไดรับอนุมัติงบประมาณเพ่ิมข้ึนดวย มหาวิทยาลัยไดขออนุญาตวัดในการกอสราง ไมได
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ดําเนินการโดยพลการ การท่ีวัดขอสงวนพ้ืนท่ีเชนนี้เปนการไมสมควร จึงขอเสนอแนะใหคณะกรรมการท่ีแตงตั้งนีส้ราง
ความเขาใจรวมกันวากรณีนี้เกิดข้ึนไดอยางไร และจะหารือกับวัดเพ่ือแกปญหาอยางไรเพ่ือปองกันการเกิดกรณี2

รองเรียน
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา หนังสือขออนุญาตวัดยังอยูหรือไม ถายังอยู ในเบื้องตนใหประชุม4

หารือกันวาจะตอบวัดอยางไรใหนุมนวล โดยมีเหตุผลวามหาวิทยาลัยไดรับการอนุญาตจากวัดใหใชพ้ืนท่ีนี้สรางอาคาร
เพ่ือการศึกษา และในขณะนี้มหาวิทยาลัยยังใชเพ่ือการดังกลาวอยู เม่ือใดหมดความจําเปนก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง6

สวนคณะกรรมการท่ีตั้งข้ึนนั้น อธิการบดีจะเพ่ิมเติมกรรมการท่ีมีความรูทางดานอาคารหรือดานใดท่ีเก่ียวของอยางไร
ก็ใหพิจารณา8

พลอากาศเอก นพพร  จันทวานิช กลาววา สัญญาจะสิ้นสุดในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งในป
หนาจะตองคืนพ้ืนท่ีวัดหรือไม ควรศึกษารายละเอียดวาเม่ือครบสัญญาวัดจะสามารถเรียกคืนพ้ืนท่ีไดทันทีหรือไม จะมี10

วิธีประนีประนอมไดอยางไร ตองทําการสํารวจพ้ืนท่ีของวัดพระศรีมหาธาตุฯ ดวยวามีพ้ืนท่ีอ่ืนเหลือหรือไม เพราะวัดมี
พ้ืนท่ีกวางมากโดยเฉพาะบริเวณท่ีเปนลานจอดรถ วัดสามารถจะใชพ้ืนท่ีนั้นแทนไดหรือไม ท้ังนี้ พ้ืนท่ีท่ีวัดขอคืนนั้น12

สามารถสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรมได สวนทอประปาหลักนั้นก็สามารถเลี่ยงไดในวิธีการ หากจําเปนท่ีจะตองคืนวัด
บางก็ตองเจรจากันวาสวนใดท่ีไมสามารถคืนไดเพ่ือตอสัญญาในปหนา14

รองศาสตราจารยธีรยุทธ  สุนทรา กลาววา ทอประปาหลักนั้นมาจากโรงกรองน้ําบางเขน และไดขอ
อนุญาตมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น มหาวิทยาลัยก็แจงวาพ้ืนท่ีเปนของวัดใหทําเรื่องขออนุญาตวัด ซึ่งวัดก็ไมขัดของ โดย16

หลักวัดควรจะทราบ แตกรรมการวัดคงขาดความตอเนื่องจึงไมทราบ
นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กลาวแสดงความเห็นดวยกับนายกสภามหาวิทยาลัยวาควรเจรจาอยาง18

ประนีประนอม
ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิถามวา มหาวิทยาลัยไดเคย20

ประชุมหารือกับกรรมการวัดหรือไม
อธิการบดีใหขอมูลวา เคยไปประชุมกับกรรมการวัด สวนใหญเปนนักกฎหมาย นักการเมือง บางครั้ง22

เจาอาวาสเปนประธานการประชุม แตมติการประชุมก็เปนไปตามความเห็นของกรรมการ แมในการหารือนอกรอบกับ
เจาอาวาส เจาอาวาสจะเห็นดวยกับมหาวิทยาลัย แตเม่ือเขาท่ีประชุมก็เปนไปตามความเห็นของกรรมการวัด ขณะนี้24

กรรมการวัดตองการพ้ืนท่ีท่ีเปนของราชพัสดุ ๓๔ ไร และกําลังฟองรองราชพัสดุ ทางราชพัสดุก็สงหนังสือแจง
มหาวิทยาลัยวา พ้ืนท่ีราชพัสดุนั้นมีอยู ๓๔ ไร มหาวิทยาลัยจึงแจงวัดเพ่ือขอแกสัญญา วัดก็ไมแกสัญญาให อยางไรก็26

ตามในการจายคาเชาท่ีดินเปนการเหมาจายคาเชายกแปลง ๒๐๐,๐๐๐ กวาบาทเทาเดิม ไมไดจายเพ่ิมในสวนของ ๓๔
ไรนั้น28

นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา ในอนาคตกรณีนี้จะกลายเปนคดีความ
รองศาสตราจารยทองหลอ  วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอสังเกตวา30

ปญหานี้จะไมยุติและคงมีมาเปนระยะๆ ควรหาทางแกปญหาระยะยาว เรื่องยุติไดก็ควรยุติ เรื่องใดไมสามารถยุติไดก็
หาทางแกไขปญหา โดยหาจุดแข็งของมหาวิทยาลัยแลวนําไปเจรจา ทําอยางไรจึงจะยุติปญหานี้ไดโดยไมตองมาหารือ32

กันอีก เชน การซื้อท่ีดินใหมเพราะในระยะยาวจะเปนปญหากับคนรุนตอไป



๘

พลอากาศเอก นพพร  จันทวานิช ใหขอเสนอแนะวา จากประสบการณเคยมีกรณีพิพาทกับเทศบาล
ซึ่งเปนผูมีอํานาจทางกฎหมาย ไดแกปญหาโดยวิธีการประนีประนอม มีการจัดสัมมนารวมกันและการแกไขปญหาก็ดี2

ข้ึน กรณีนี้ความสัมพันธระหวางวัดพระศรีมหาธาตุฯ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอาจจะมีนอยเกินไป
มหาวิทยาลัยอาจจะเชิญกรรมการวัดมาพบนายกสภามหาวิทยาลัย หรือเชิญไปสัมมนารวมกัน ความสัมพันธสวนตัว4

จะชวยไดมาก
ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กลาววา มหาวิทยาลัยเชาพ้ืนท่ีเพ่ือประโยชนทางการศึกษา ถาหาก6

วัดทําเชนนี้ นักศึกษาจะเดือดรอน จึงควรตองหารือกันใหชัดเจน
มติท่ีประชุม ใหแตงตั้ งคณะกรรมการศึกษาแนวทางและรูปแบบวิธีการการใช ท่ี ดินวัดพระศรีมหาธาตุ8

วรมหาวิหาร ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
๑) อธิการบดี ประธานกรรมการ10

๒) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ
๓) รองศาสตราจารยทิวัตถ  มณีโชติ กรรมการ12

๔) รองศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร กรรมการ
๕) อาจารยมณฑล  จันทรแจมใส กรรมการ14

๖) ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ กรรมการ
๗) อาจารยประกาศิต  โสไกร กรรมการ16

๘) นายสมชาย  ทองพันธอยู กรรมการและเลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการมีหนาท่ี18

๑) ทําความเขาใจกับประชาคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ใหมีความเขาใจตรงกันวา  ขณะนี้
มหาวิทยาลัยกําลังเผชิญปญหาเรื่องการใชท่ีดินของวัดอยางไร20

๒) ศึกษาขอมูลเพ่ือหาแนวทางและรูปแบบวิธีการการใชท่ีดินท่ีวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
22

๓.๔ การจัดจางอาจารยผูสอนเจาของภาษาอังกฤษ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนางอัญชลี  อติแพทย ท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยรายงานวา24

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสถาบันภาษาขอนําเสนอการจัดจางอาจารยผูสอนเจาของภาษาอังกฤษ (Native
Speakers) ดังรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา26

นายถนอม  อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กลาววา ถาเปนการจางโดยใชงบประมาณ
แผนดินตองทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง และถามวาชาวตางประเทศท่ีจางดวยงบประมาณแผนดินมีก่ีอัตรา และ28

คาจางท่ีจายอยูในปจจุบันเปนเทาใด
นางอัญชลี  อติแพทย ใหขอมูลวา ปจจุบันมีอาจารยชาวตางประเทศท่ีจางดวยงบประมาณแผนดิน30

๖ อัตรา อัตราท่ีขอใหมนั้นเปนงบประมาณจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารยพานิช บัวสําอางค หัวหนางานวิเทศสัมพันธใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ชาวตางประเทศ32

ท่ีจางอยู ๖ อัตราเปนงบประมาณแผนดิน เงินเดือน ๒๐,๗๘๐ บาท คาเชาบาน ๘,๐๐๐ บาท และมีรายพิเศษคือ



๙

Mr. Walter J. Pickering ท่ีสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เงินเดือน ๓๒,๐๐๐ บาท คาเชาบาน ๘,๐๐๐ บาท เปนอัตรา
ท่ีตกลงกันเปนกรณีพิเศษกับกรมบัญชีกลาง2

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กลาววา ตองทําความตกลงกับกรมบัญชีกลางใหมใหเหมาะสม เพราะ
ขอตกลงเดิมนั้นทําไวตั้งแต ๓๐ ปท่ีแลว โดยใหเหตุผลตางๆ รวมไปถึงความขาดแคลน และปจจุบันเปนอัตราท่ีต่ํา4

โรงเรียนข้ันพ้ืนฐานยังจางในอัตราสูงกวานี้ ดังนั้น ๑) สําหรับ ๖ อัตราเดิมควรทําความตกลงใหมในอัตราท่ีสูงข้ึนไมต่ํา
กวา ๓๕,๐๐๐ บาท คาเชาบาน ๘,๐๐๐ บาท ๒) อัตราท่ีจะขอเพ่ิมใหมอีกก่ีอัตรานั้นใหขอเปนรายปกับสํานัก6

งบประมาณโดยอธิบายใหเห็นความจําเปน เชนปจจุบันเนนวาบัณฑิตตองมีทักษะทางภาษาอังกฤษ และการกําหนด
มาตรฐานใหอาจารยในระดับอุดมศึกษาตองมีความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด อีกท้ังมีความ8

จําเปนและภารกิจตางๆ มากข้ึน เม่ืองบประมาณแผนดินไมพอจึงใชงบประมาณจากเงินรายได มหาวิทยาลัยบางแหง
ไดสิบกวาอัตราโดยใชงบประมาณแผนดิน และสรุปย้ําเนนวา ๑) ใหตกลงกับกรมบัญชีกลางวาจะใชอัตราเทาใด และควร10

กําหนดวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทรวมท้ังเงินเดือนข้ันต่ํา เพราะไมไดมีหนาท่ีเพียงการสอน ตองเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบ
เอกสารบทความภาษาอังกฤษใหนักศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรี หากมีตําแหนงทางวิชาการยิ่งดี ๒) ใหตอรองกับ12

สํานักงบประมาณขอกรอบอัตราวามหาวิทยาลัยตองการก่ีอัตรา
ผูชวยศาสตราจารยพานิช บัวสําอางค ใหขอมูลวา เรื่องการทําความตกลงกับกรมบัญชีกลางนั้นเปน14

เรื่องเฉพาะรายบุคคล อัตราใหมตองขออนุมัติจากสํานักงบประมาณหากมหาวิทยาลัยมีความจําเปนรีบดวน อาจจะ
ตองใชเงินนอกงบประมาณชวยสนับสนุนกอนในระยะแรก16

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหคําแนะนําวา สําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๙ อาจใหใชงบประมาณจาก
เงินรายไดไปกอน แตปงบประมาณ ๒๕๖๐ ตองดําเนินการทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพ่ือเพ่ิมอัตราจํานวน18

ชาวตางประเทศ และอัตราเงินเดือน คาเชาบาน เม่ือสํานักงบประมาณใหมาเทาใดก็แจงกรมบัญชีกลางตอไป
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา อัตราเงินเดือนท่ีระบุมา สามารถจางบุคลากรจากฟลิปปนส20

หรือเวียดนามเทานั้น คงไมสามารถจาง Native Speakers ได หากท่ีประชุมอนุมัติอัตราเงินเดือนท่ีสูงข้ึนแลว
มหาวิทยาลัยจะมีงบประมาณพอจายหรือไม สําหรับบุคลากรท่ีมีอยูเดิมอาจใชวิธีเพ่ิมเงินเพ่ิมพิเศษ (Top Up) แลวก็22

หา Native Speakers เพ่ือใหไดตามความตองการ นอกจากนี้ ถาใหบุคลากรชาวตางประเทศมีสังกัดกระจายไปตาม
หนวยงานตางๆ นั้น คงไมเหมาะสม ควรใหสังกัดรวมกันท่ีสถาบันภาษาเพ่ือทําภารกิจและกิจกรรมตางๆ ท่ีกําหนด24

ตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันภาษา หนวยงานใดตองการใชชาวตางประเทศก็ประสานมายังสถาบันภาษา
ภาระงานมุงใหสอนได การตั้งเงินเดือนใหสูงข้ึนอาจกําหนด เชน ข้ันต่ํา ๒๗,๐๐๐ บาท ถาเปน Native Speakers26

เพ่ิมใหอีก ๒๓,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือเม่ือกําหนดใหสอน ๑๕ ชั่วโมง ถาสอนเกินก็ใหเงินเพ่ิม
เปนรายชั่วโมงอีก เปนตน28

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา จากประสบการณไดขออนุมัติอัตราและเงินเดือนไปยังสํานัก
งบประมาณ ขอเงินเดือนไปเทาใดก็ยังคงไดเทาเดิม ไมเคยไดปรับใหมเลย ดังนั้น จึงใหมหาวิทยาลัยเสนอขอเพ่ิมอัตรา30

เงินเดือนโดยใหอธิบายความจําเปนตางๆ และใหเจรจาขออัตราชาวตางประเทศเพ่ิมดวย และในสวนของมหาวิทยาลัย
ก็จัดเงินเพ่ิมพิเศษ32



๑๐

อธิการบดีกลาววา มหาวิทยาลัยจะรับไปประสานดําเนินการโดยทําความเขาใจกับชาวตางประเทศท่ี
มีอยูเดิม พรอมปรับโครงการใหมโดยเขียนภารกิจใหชัดเจน และดําเนินการตามขอเสนอแนะของอุปนายกสภา2

มหาวิทยาลัย คือไปหารือกับสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เอกสารท่ีปรับใหมนั้น จะชวยตรวจสอบการระบุกรอบความคิด4

และสาระสําคัญให
มติท่ีประชุม อนุมัติโดยใหอธิการบดีรับไปประสานดําเนินการตามนโยบายและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย6

๓.๕ โครงการจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเขม8

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนางอัญชลี  อติแพทย รายงานขอมูลความวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุม ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติมอบสถาบันภาษาดําเนินโครงการจัดอบรม10

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเขม (Intensive English Course) สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี ๔ และใหจูงใจนักศึกษาท่ีจะสําเร็จ
การศึกษามาเรียนโดยใหจัดทําประกาศเรียกเก็บคาเรียนในอัตราท่ีกําหนด แตใหนักศึกษาท่ีประสงคจะพัฒนาตนเองมาสมัคร12

เรียนโดยจายคาเรียนเพียงรอยละ ๕๐ และมหาวิทยาลัยจายใหรอยละ ๕๐ นั้น ในการนี้ สถาบันภาษาจึงนําเสนอโครงการจัด
อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเขม รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือ14

โปรดพิจารณา
ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว ถามวา จํานวนผูเรียน ๒,๓๐๕ คนนั้นมาจากท่ีใด มีแผนจัดการอยางไร16

นางอัญชลี  อติแพทย กลาววา เปนการตั้งเปาท่ีนักศึกษาท้ังหมด แตก็ข้ึนอยูกับความสมัครใจของ
นักศึกษากับการประชาสัมพันธ18

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา จะมีปญหาถานักศึกษานอย ในขณะท่ีคาตอบแทนการ
สอนเทาเดิมคือชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท ตองของบประมาณเพ่ิมอีก จึงตองคิดใหมวาถานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ20

ไมตองเรียน นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนตองเรียนภาษาอังกฤษจะมีจํานวนเทาใด และควรคิดคาใชจายในการเรียนภาษาอังกฤษ
ไวในคาเลาเรียนเลย22

นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กลาววา มหาวิทยาลัยมีประกาศชัดเจน วานักศึกษาจะตองมีความรู
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุมสหภาพยุโรป (Common European24

Framework of Reformer for Languages : CEFR) หากไมผานเกณฑจะไมสําเร็จการศึกษา หลักสูตรนี้จึงจัดเพ่ือให
นักศึกษาสอบไดตามมาตรฐาน เพราะฉะนั้นตองเปนขอกําหนดใหนักศึกษามาเรียนเพ่ือเตรียมสอบและมีวิธีจูงใจท่ีเหมาะสม26

ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว เสนอแนะใหดําเนินโครงการนํารองกอน โดยอาจกําหนดตัวชี้วัดวาอาจารย
มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับท่ีสูงข้ึน ใหเห็นผลกอนแลวจึงมาพิจารณาดําเนินการตามรูปแบบท่ีเสนอมา28

นางอัญชลี  อติแพทย กลาววา ทางสถาบันภาษาจัดหลักสูตรสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี ๔ ตามนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีความพยายามท่ีจะผลักดนัใหนักศึกษาสอบผานในระดับท่ีกําหนดไว โดยมีการสอบวัดความรูพ้ืนฐาน30

ทางภาษาอังกฤษกอน หากนักศึกษาสอบไดคะแนนเกินรอยละ ๔๙ ข้ึนไปก็จะตัดออกไปกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อีก ๓ กลุมเรียน และจะใชหลักสูตรอบรมแบบเขมนี้ในการอบรมใหนักศึกษาผานเกณฑไปไดกอน ไม เชนนั้นจะเกิด32



๑๑

ผลกระทบจากการกําหนดเกณฑการสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย เพราะมีนักศึกษาท่ีสอบไมผาน
เกณฑ หลักสูตรนี้จึงเปนหลักสูตรเรงรัดใหนักศึกษาสอบผานโดยใชโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ Speexx2

นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เม่ือผานหลักสูตรนี้นักศึกษาสามารถพูดภาษาอังกฤษไดหรือไม หรือเขียน
ไดอยางเดียว ถาไมสามารถพูดไดเม่ือสําเร็จการศึกษาไปประกอบวิชาชีพก็ไมมีประโยชน ถาหลักสูตรนี้เนนเพียงใหนักศึกษา4

สามารถสอบดวยขอสอบและผานเกณฑไดเทานั้น
อธิการบดีกลาววา แผนท่ีมหาวทิยาลัยจะดําเนินการตอไปคือ ๑) การเตรียมความพรอม ๒) การอบรมให6

นักศึกษาสอบผานเกณฑตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย ๓) จากขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
(นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ) เม่ือบุคลากรและนักศึกษาสอบผานแลวจะใหรางวัลโดยคัดเลือกเพ่ือไปศึกษาดูงานตามโครงการ8

แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยตางประเทศ
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา โครงการท่ีนําเสนอมาเปาหมายยังไมชัดเจน จึงควรทดลองดําเนินการ10

สักหลักสูตรหนึ่งกอน จํานวนนักศึกษาไมเกิน ๑๐๐ คน ตนทุนประมาณ ๑,๒๙๗ บาทตอคน โดยใหประกาศวารุนแรก ๑๐๐ คน
นี้มหาวิทยาลัยจะออกคาเลาเรียนใหครึ่งหนึ่ง แตรุนตอไปจะใหจายเต็มจํานวน เม่ือจบหลักสูตรแลวใหตรวจสอบวานักศึกษา12

เขียนและพูดภาษาอังกฤษไดหรือไม ถายังไมไดก็ใหปรับแกหลักสูตรใหมโดยหาหนทางใหนักศึกษาเรียนแลวไดพูดไดฟงใหมาก
ระยะแรกอาจใหอาจารยชาวฟลิปปนสสอนกอนก็ได จากนั้นไดถามตอวาหลักสูตรหนึ่งประมาณก่ีเดือน14

นางอัญชลี  อติแพทย ตอบวา หลักสูตรสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี ๔ ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษามี ๓๐ ชั่วโมง
เรียนวันละ ๓ ชั่วโมง เปนเวลา ๑๐ วัน โครงการท่ีจัดไวเฉพาะนักศึกษาชั้นปท่ี ๒ – ๔ มีแบบ ๖๐ ชั่วโมงและ ๑๒๐ ชั่วโมง16

นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายวา เม่ือจัดได ๑๕ วันแลว ให รายงานความคืบหน าให
สภามหาวิทยาลัยทราบวานักศึกษาเปนอยางไร และถามวาสําหรับคาใชจายหลักสูตร ๖๐ ชั่วโมงท่ีคิดเปนสองเทาของ ๓๐18

ชั่วโมงนั้นมหาวิทยาลัยมีงบประมาณหรือไม
ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กลาวแสดงความเห็นดวยกับนายกสภามหาวิทยาลัยวา ควรใหทดลองเปด20

สอนหลักสูตร ๓๐ ชั่วโมงกอน ผลเปนเชนไรก็นํามาปรับหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง
รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กลาววา ขอใหเนนจุดมุงหมายของหลักสูตรนี้ใหชัดเจนเปนสําคัญ22

ถาเพ่ือใหนักศึกษาสอบผานตามเกณฑและสําเร็จการศึกษา ก็ตองใหนักศึกษาเขารับการอบรมทุกคน ไมใชเปนการสมัคร
และระยะเวลาท่ีกําหนดมาจะสามารถอบรมไดครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดท่ีจะสอบหรือไม และการสอบใชมาตรฐานขอสอบใด24

นางอัญชลี  อติแพทย รายงานวา การสอบใชระบบของโปรแกรมสําเร็จรูป Speexx มาสอบ
โดยเปนบทเรียนและขอสอบออนไลนในแตละระดับ นักศึกษาสามารถใช Username และ Password ของตนเองใน26

การ Login เขาใชงาน ในการสอบจะสอบพรอมกัน
รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล เสนอแนะวา ความจําเปนเรงดวนคือนักศึกษาชั้นปท่ี ๔ ท่ีกําลังจะ28

สําเร็จการศึกษา ตองเริ่มจัดหลักสูตรรองรับกอน สวนหลักสูตรอ่ืนๆ นั้นควรดําเนินการในลําดับตอไป หากดําเนินการหลาย
เรื่องพรอมกัน การบรรลุจุดท่ีมุงเนนจะเปนไปโดยลําบาก30

ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว ถามวา จุดมุงหมายโครงการนี้ คืออะไร ๑) เพ่ือใหนักศึกษาสอบ
ภาษาอังกฤษผานเกณฑโดยใชวิธนีําเนื้อสาระสําคัญมาอบรมนักศึกษา หรือ ๒) เพ่ือใหนักศึกษาเกงภาษาอังกฤษ สามารถพูด32

และเขียนภาษาอังกฤษได หากเปนจุดมุงหมายท่ี ๑ ก็คงไมไดประโยชนอะไร เพราะนักศึกษาจะพูดหรือเขียนไดหรือไมก็ไม



๑๒

ทราบ กรณีนี้จึงควรเนนจุดมุงหมายท่ี ๒ ท่ีชัดเจน โดยมีการคัดกรองนักศึกษาท่ีเขาอบรม ไมตองใชนักศึกษาท้ังชั้นปเพ่ือ
ประหยัดคาใชจาย2

รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กลาววา เห็นดวยกับจุดมุงหมายท่ี ๒ ท่ีศาสตราจารยสนิท
อักษรแกว กลาวมา จะมีกลุมนักศึกษาท่ีมีความขวนขวายสามารถเรียนได การเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นนั้นมักจะ4

ไมประสบผลสําเร็จ เพราะทักษะการพูด ฟง อาน เขียน นั้นตองใชระยะเวลานานมาก เชนเดียวกับสถาบัน AUA ท่ีแบงระดับ
เปนข้ันๆ ไป ดังนั้น สถาบันภาษาตองจัดหลักสูตรของสถาบันเองใหครบทุกทักษะ ทํา Placement Test ท่ีทดสอบ6

ความสามารถทุกทักษะ และถาเปนเชนนั้นนักศึกษาจะสามารถเขาอบรมไดทุกชั้นปตั้งแตชั้นปท่ี ๑ – ๔
ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง รองอธิการบดีใหขอมูลเพ่ิมเติมวา โครงการท่ีสถาบันภาษานําเสนอ8

สภามหาวิทยาลัยนั้นมี ๒ โครงการ โครงการแรกสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี ๔ เพ่ือเตรียมพรอมไปสูอาชีพ เปนทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับกาวหนา (Advanced English) สวนโครงการท่ี ๒ จัดหลักสูตรเพ่ือรองรับการดําเนินการจากกรณีท่ี10

มหาวิทยาลัยมีประกาศวานักศึกษาท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป จะสําเร็จการศึกษาไดตองสอบผาน
ภาษาอังกฤษ และท่ีรับสมัครนักศึกษาชั้นปท่ี ๒ ข้ึนไปนั้น เพราะในชั้นปท่ี ๑ มีวิชาภาษาอังกฤษอยูในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป12

๒ วิชาแลว จึงใหเพ่ิมเติมอีกในชั้นปท่ี ๒ และ ๓ เพ่ือฝกทักษะหลังจากเรียนภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมาแลว
เพ่ือใหนักศึกษาสอบผานเพ่ือสําเร็จการศึกษาและบันทึกไวในระเบียนผลการเรียน (Transcript) ท้ังนี้ จากประสบการณเคย14

ใหนักศึกษาเขารับการอบรมโดยไมคิดคาใชจาย แตนักศึกษาก็ไมคอยมาเรียน จึงเห็นวาควรเก็บคาเรียนสําหรับนักศึกษาชั้น
ปท่ี ๒ และ ๓ ท่ีจะตองสอบใหผานเกณฑตามประกาศฯ คนละ ๓๐๐ หรือ ๕๐๐ บาท เม่ือเรียนแลวก็สอบทันทีโดยใช16

ขอสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามท่ีประกาศไว จึงเรียนเสนอเพ่ือพิจารณาวา ในโครงการท่ี ๑ หากมีนโยบายนํารอง
เฉพาะ ๑๐๐ คน มหาวิทยาลัยก็จะออกใหครึ่งหนึ่งคือประมาณ ๖๐๐ บาท แตโครงการท่ี ๒ หลักสูตรสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี18

๒ และ ๓ นั้น จะเก็บคาเรียน ๓๐๐ บาทไดหรือไม เพราะงบประมาณยังไมไดจัดไว และจะของบประมาณเพ่ือสนับสนุน
สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี ๒ และ ๓ เปนปๆ ไป20

ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กลาววา ถาเปนเชนท่ีกลาวมาก็ควรเขียนวัตถุประสงคใหชัดเจน เชน
๑) เพ่ือจัดอบรมภาษาอังกฤษแบบเขมใหกับนักศึกษาชั้นป ท่ี ๔ และ ๒) เพ่ือใหนักศึกษารหัส ๕๗ เปนตนไปสอบ22

ภาษาอังกฤษผานเกณฑตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือสภามหาวิทยาลัยจะไดทราบชัดเจนวามหาวิทยาลัยตองการอะไร
นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีประธานการประชุมในลําดับตอไป24

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กลาวสรุปวา นโยบายของสภามหาวิทยาลัยคือ นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครจะตองมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับท่ีสื่อสารได ดังนั้น ๑) ความคิดหลักคือจัดใหนักศึกษาทุกคน ๒) การท่ีจะ26

ทําใหทุกคนเขามามีโอกาสไดนั้น ก็ตองเก็บคาลงทะเบียนตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ๓) สําหรับปนี้ (ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙) ใหจัดให นักศึกษาชั้นปท่ี ๔ กอน แตยังไมจัดใหนักศึกษาชั้นปท่ี ๔ ท้ังหมด ใหทดลองใหเห็นผลกอน โดยเริ่มตนไมเกิน28

๑๐๐ คน ในรุนทดลองนี้ใหใชหลักสูตรท่ีสถาบันภาษาคิดมาแลว ๓๐ ชั่วโมง คาใชจายเปนเทาใดมหาวิทยาลัยออกใหครึ่งหนึ่ง
โดยใหไปคํานวณอีกครั้งหนึ่งวาควรเปนเทาใด และจะตองทําใหรุนแรกนี้ไดผล โดยเนนสอบผานและสื่อสารได เม่ือทดลองรุน30

แรกแลวจึงปรับปรุงแกไขหลักสูตรและเริ่มรุนตอ  ๆไปจนนักศึกษาชั้นปท่ี ๔ เรียนครบทุกคน
มติท่ีประชุม สภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายใหดําเนินการดังนี้32

๑) นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครตองมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับท่ีสื่อสารได



๑๓

๒) การท่ีนักศึกษาทุกคนมีโอกาสเรียนรูภาษาอังกฤษไดเปนอยางดีนั้น ตองเรียกเก็บคาใชจายในการเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมไวในคาธรรมเนียมแรกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย2

๓) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษแบบเขมใหนักศึกษาชั้นปท่ี ๔ กอน โดย
๓.๑) จัดใหไมเกินจํานวน ๑๐๐ คน เปนรุนทดลอง4

๓.๒) ใชหลักสูตรท่ีสถาบันภาษาจัดมาแลว ๓๐ ชั่วโมง
๓.๓) ใหมหาวิทยาลัยไปคํานวณคาใชจายวาควรเปนเทาใด และเรียกเก็บจากนักศึกษาครึ่งหนึ่ง6

มหาวิทยาลัยออกใหครึ่งหนึ่ง
๓.๔) ตองทําใหรุนแรกนี้ไดผล โดยเนนใหสอบเกณฑมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและสื่อสารได8

๓.๕) เม่ือทดลองรุนแรกนี้แลว จึงนําไปปรับปรุงหลักสูตรและเริ่มจัดในรุนตอไปใหชั้นปท่ี ๔ ทุกคน
10

๓.๖ (ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและมัลติมีเดีย หลักสูตร
ใหม พ.ศ. ๒๕๕๘12

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร รายงานขอมูลความวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดนําเสนอ (ราง)14

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและมัลติมีเดีย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งพัฒนามาตั้งแต
สมัยผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ เปนคณบดี ผานการพิจารณาจากสภาวิชาการ และคณะกรรมการดําเนินงาน16

ของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ท้ังนี้ หลักสูตรมีความทันสมัย อยางไรก็ตาม มีขอท่ีควรพิจารณาคือ ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเกณฑมาตรฐาน18

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาฉบับใหมในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลวา จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกลาวจะตองมีประกาศคณะกรรมการ20

การอุดมศึกษา (กกอ.) ออกมากอน จากนั้น ไดใหขอสังเกตวา อาจารยประจําหลักสูตรมีอยู ๔ คน ยังขาดอีก ๑ คน และแตละคนถา
มีผลงานทางวิชาการดวยก็จะยิ่งดี ขอใหตรวจสอบประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับใหมดวย ถาเปนไปตามประกาศนั้นอยาง22

ครบถวนใหถือวา สภามหาวิทยาลัยอนุมัตแิละใหสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว ถามวา หลักสูตรนี้มีวิชาใดท่ีศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมบาง24

นอกจากนี้ตองมีรายวิชาดานกฎหมายเพราะขณะนี้จะมีกฎหมายเก่ียวกับสื่อตางๆ ออกมาอีก ๘ ฉบับ สาขาวิชานี้ตองมี
พ้ืนฐานทางนิเวศวิทยาหรือสิ่งแวดลอมและกฎหมายดวย26

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมอบคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตรวจสอบตามขอเสนอแนะของ
ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว เพราะทุกวิชามีผลตอสิ่งแวดลอม ธรรมชาติ หรือวัฒนธรรม ควรจะตองเพ่ิมเติมเรื่อง28

นิเวศวิทยาหรือสิ่งแวดลอมดวย และศึกษากฎหมายใหมเก่ียวกับคอมพิวเตอร ตองมีรายวิชาท่ีวาดวยกฎหมาย
พระราชบัญญัติเก่ียวกับคอมพิวเตอร รวมท้ังตรวจสอบประกาศเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับใหม ใหสอดคลองกันจึงจะ30

ถือวาสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ผูชวยศาสตราจารยเดช  บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยรีายงานวา รายวิชาการคิด32

สรางสรรคและการออกแบบจะกลาวถึงความสัมพันธระหวางงานออกแบบกับสถานท่ีและสภาพสิ่งแวดลอม



๑๔

มติท่ีประชุม อนุมัติหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและมัลติมีเดีย หลักสูตร
ใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย2

๑) มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย ในประเด็นตอไปนี้4

๑.๑) จัดหากรรมการประจําหลักสูตรอีก ๑ คน ใหครบ ๕ คน และควรมีขอมูลผลงานทาง
วิชาการของกรรมการแตละคนดวย6

๑.๒) ตรวจสอบใหมีรายวิชาตางๆ ท่ีทําใหนักศึกษามีพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยาและ
สิ่งแวดลอม รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอรและสื่อตางๆ8

๑.๓) ตรวจสอบความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม10

๒) เม่ือดําเนินการตาม ๑) อยางครบถวนแลว จึงใหนําสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตอไป12

๓.๗ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ระดับปริญญาตรี14

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารย กัลยา  แสงเรือง รายงานขอมูลความวา
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไดปรับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือใหมีความสอดคลองกับ16

การบริหารจัดการและเปนไปตามเกณฑของ สกอ. โดยผานสภาวิชาการ และคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝายกลั่นกรองหลักสูตร เรียบรอยแลว ดังนี้18

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๓
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕20

๓) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖22

๕) หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖24

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
มติท่ีประชุม อนุมัตกิารปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ระดับปริญญาตรี ๖ หลักสูตร ไดแก26

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๓
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕28

๓) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๕
๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖30

๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖
๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๖32

34



๑๕

๓.๘ การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยโองการ  วณิชาชีวะ ผูชวยอธิการบดี/ผูอํานวยการ2

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรายงานขอมูลความวา ดวยสํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ4

ราชการของสถาบันอุดมศึกษาและแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ และจักไดเสนอนายก6

สภามหาวิทยาลัยลงนามคํารับรองดังกลาวตอไป รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ี
ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา8

ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว ถามวา คํารับรองในปนี้มีความแตกตางจากปท่ีแลวอยางไร มีอะไรท่ีเนน
เปนพิเศษ10

ผูชวยศาสตราจารยโองการ  วณิชาชีวะ ใหขอมูลวา ปกติ ก.พ.ร. จะประกาศตัวชี้วัดและสงใหมหาวิทยาลัย
พิจารณา แตในปนี้ ก.พ.ร. ไดเพ่ิมตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดท่ี ๔ การประหยัดน้ํา และตัวชี้วัดท่ี ๕ คุณธรรม ความ12

โปรงใสในการดําเนินงาน โดยจะมีหนวยงานท่ีมาตรวจสอบตัวชี้วัดท่ี ๔ ไดแก กรมทรัพยากรน้ํา สวนตัวชี้วัดท่ี ๕ เรื่อง
คุณธรรม ความโปรงใสนั้น สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปช.) จะสงเจาหนาท่ีมา14

สอบถามบุคลากรในมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการบริหารงาน
ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว ถามวา การตั้งคาน้ําหนักนั้นมีหลักอยางไร16

ผูชวยศาสตราจารยโองการ  วณิชาชีวะ ใหขอมูลวา ก.พ.ร. ไดกําหนดคาถวงน้ําหนักมาแลว และเปนไป
ตามเกณฑในคูมือฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ ท้ังนี้ อธิการบดีไดสั่งการใหแตงตั้ง18

คณะกรรมการดูแลแตละตัวชี้วัดแลว หลังจากท่ีสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจะ
จัดทําคูมือและแนบเอกสารคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ นําเรียนสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง20

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ควรแตงตั้งคณะกรรมการฯ และนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมากอนท่ีจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย มิใชนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยแลวจึงตั้งคณะกรรมการ22

รองศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร กลาววา ถาเปนไปได ในแงการตั้งมิติภายนอก ท่ีระบุวาภาพรวมรอยละ ๘๕
นั้น ควรเสนอรายละเอียดแตละสวนมาดวยวาเปนรอยละเทาใด และเปาหมายในป ๒๕๕๙ ท่ีตั้งระดับคะแนนไว ๓ ควรดูจากผล24

ประเมินครั้งท่ีผานมาวาไดเทาใด เกณฑการตั้งเปาหมายควรเทากับปท่ีแลวหรือสูงกวา เพ่ือใหเกิดความทาทาย
ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กลาววา มิติความโปรงใสควรตั้งระดับคะแนนอยูท่ี ๔ เพ่ือทาทายวาเรา26

ตองมีความโปรงใส และเรื่องของการประหยัดพลังงานก็ควรตั้งระดับคะนนใหสูงไว เพ่ือใหเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา ตองไปปรับตัวเลขดังกลาวมาใหมกอนท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยจะลงนาม28

พลอากาศเอก นพพร  จันทวานิช เสนอแนะวา ในการนําเสนอวาระนี้ควรมีขอมูลของปท่ีแลวมา
เปรียบเทียบ และทําแผนการดําเนินงานวา จะใหระดับคะแนนเพ่ิมมากข้ึนไดอยางไร เชน การประหยัดพลังงาน ฝายบริหาร30

ควรทบทวนใหมโดยมีการเปรียบเทียบเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา สวนใดท่ีดีก็ใหดีข้ึน สวนใดท่ีเปนจุดออนก็ตองปรับปรุง
และพัฒนาใหดีกวาเดิม32



๑๖

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสรุปวา ๑) ใหพิจารณาคาคะแนนตัวชี้วัดตามคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
โดยเชิญกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยชวยกันพิจารณาวาสามารถแกไขเพ่ิมเติมไดหรือไม ๒) เม่ือพิจารณาตาม ๑) แลวถือวา2

เห็นชอบ และใหเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป
มติท่ีประชุม เห็นชอบการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย4

๑) ใหอธิการบดนีําไปหารือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาวาจะปรับเพ่ิมคาเปาหมายตัวชี้วัด
ตามท่ีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะไดหรือไม6

๒) ในปตอไป เม่ือจะนําเสนอวาระนี้ใหนําเสนอ
๒.๑) ขอมูลปท่ีผานมาเพ่ือเปรียบเทียบดวย8

๒.๒) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดูแลตัวชี้วัด ซึ่งผานความเห็นชอบของกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย10

๓.๙ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําปของผูบริหารท่ีไมใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา12

ในวาระนี้ มีผูเขารวมประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และนิติกร สวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ14

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูมีสวนไดสวนเสียในการพิจารณาวาระนี้ไดออกจากหองประชุม รายงานการประชุมดังกลาว
ปรากฏในซองเอกสารท่ีแจกใหคณะกรรมการ16

มติท่ีประชุม อนุมัติเลื่อนเงินเดือนตามอัตราและวันท่ีท่ีกําหนดใหผูบริหารท่ีไมใชขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา18

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่อง20

ไมมี
22

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ
๕.๑ รายงานผลขอเท็จจริงความผิดทางละเมิด (วาระลับ)24

ในระเบียบวาระนี้  ผู ท่ี เขารวมการประชุมไดแก คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย และนิติกร โดยผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ เปนผูนําเสนอขอมูลตอท่ีประชุม รายละเอียดดัง26

เอกสารประกอบการประชุมท่ีมอบใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนวาระลับ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ
มติท่ีประชุม รับทราบ28

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ30

๖.๑ กําหนดนัดหมายการประชุมครั้งตอไป
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงกําหนดนัดหมายการประชุม32

สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๘ ในวันศุกรท่ี ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย
ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร34

มติท่ีประชุม รับทราบ



๑๗

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น.2

4
ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ
นางลภัสรดา นาคพริก6

ผูจดบันทึกการประชุม
8

อาจารยจุไร  วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม10


